

คู่มือประชาชน : การขอน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
กระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ณ อาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลวังพิกูล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้ควบคุมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยให้มีการบันทึกเหตุการณ์ และรายงานการปฏิบัติหน้าที่ ให้นายกองการบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกทราบ ในการขอน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคประชาชนสามารถแจ้งขอรับบริการได้ผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จะดำเนินการแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้รับทราบถึงปัญหาและความรุนแรงของการประสบภัย และรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูล ก่อนที่จะดำเนินการแจ้งมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้รับแจ้ง สามารถออกให้บริการช่วยเหลือได้ภายใน 24 ชั่วโมง

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ	ระยะเวลาเปิดให้บริการ
1. สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 206 หมู่ 4 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โทร/โทรสาร. 0-55987718-20 ต่อ 410 และ418 โทร : 081-8870040 คุณชมภู จันทร์เชื้อ : 081-4727878 คุณนิคม ม่วงสวน	- แจ้งขอรับบริการ เปิดให้แจ้งขอรับบริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. - การออกให้บริการ 24 ชั่วโมง
2. เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก www.ppa.go.th	
3. อาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลวังพิกูล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1	ยื่นคำขอรับบริการ	1 วัน	ฝ่ายป้องกันฯ สำนักปลัดฯ อบจ.พิษณุโลก
2	ศูนย์ฯ แจ้งหน่วยงาน/สมาชิกสภาอบจ./ ประชาชนที่ร้องขอ ทราบถึงขั้นตอน รับเรื่องเรียบร้อยแล้ว	1 วัน	ฝ่ายป้องกันฯ สำนักปลัดฯ อบจ.พิษณุโลก
3	ติดต่อประสานงานหน่วยงาน/สมาชิก สภาอบจ./ประชาชนที่ร้องขอ ประสานงานเรื่องหนังสือแจ้งขอรับ บริการ/ขอลงพื้นที่ให้บริการ	2 วัน	ฝ่ายป้องกันฯ สำนักปลัดฯ อบจ.พิษณุโลก
4	รายงานผู้บังคับบัญชา ขออนุญาตออก ปฏิบัติงานลงพื้นที่	1 วัน	ฝ่ายป้องกันฯ สำนักปลัดฯ อบจ.พิษณุโลก